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 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๑๓       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มอ านวยการ 

 ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 องค์การจัดการน้ าเสีย 

 กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน 
 กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

                

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในก ากับ     ๓๐,๙๒๒,๖๔๙,๘๐๐ บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ๑,๓๕๔,๘๕๘,๗๐๐  บาท 

               กรรมาธิ การแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส า นักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าโครงการรีเซฟที่ดิน โดยขอให้ทบทวน
โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันขบวนการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ขอให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการปลูกป่าและการสร้างฝายแม้ว และขอทราบกฎเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่



 
๒ 

ซึ่งขาดการประสานกับองค์การภาครัฐและขอรายละเอียดการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้อนุญาตต่อใบอนุญาต
การสัมปทานทุกโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนใต้ และขอ
ทราบรายละเอียดสวัสดิการส าหรับผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ชายแดนใต้และขอทราบความคืบหน้าและแนวทางในการ
ด าเนินการเรื่องป่าชุมชน พร้อมกับขอรายละเอียดเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่บริเวณแหลงตะลุมพุก 

- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ กรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นในผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในงบรายจ่ายงบด าเนินงานได้รับจัดสรร ๒๗๔,๑๓๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย
จ านวน ๑๔๗,๙๐๕,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๕ และในงบลงทุน ได้รับจัดสรร ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายจ านวน ๔๗๕,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕ และในงบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร ๑๖๐,๒๘๙,๒๐๐ 
เบิกจ่ายจ านวน ๗๐,๔๘๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๗ โดยเห็นว่างบประมาณที่เหลือจ่ายนั้น ไม่สามารถ
น าไปด าเนินการตามเป้าหมายได้และเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอปรับลด
งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในหมวดงบด าเนินงาน ขอปรับลดลงจ านวน ๕๐ ล้านบาท และในหมวดงบ
ลงทุนขอปรับลดลง ๔๐ ล้านบาท และในหมวดงบรายจ่ายอื่นขอปรับลดลง ๖๐ ล้านบาท รวมยอดปรับลดทั้งสิ้น
จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท 

- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้าการท าประชาพิจารณ์ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 
จ.เลย และขอให้ชี้แจงรายละเอียดและงบประมาณในการด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงก าร
ดังกล่าวทั้งในเรื่องบริษัทที่ปรึกษาที่จะเข้ามาด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการศึกษาและในกรณีโครงการ
จัดการไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน กรรมาธิการได้เสนอความเห็นว่าควรมีการตั้งงบประมาณ
อย่างสมดุลและเหมาะสม และขอให้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการขุดเจาะน้ าบาดาลขนาดใหญ่ทั้งนครราชสีมา 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานมีการบูรณาการงานของกรมต่าง ๆ ทั้งหมดโดยขอให้จัดท ารายงาน 
การฝึกอบรมบุคลากร โดยให้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มการบริหารงานทั่วไป กลุ่มเทคนิคสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานและกลุ่มการเป็นข้าราชการที่ดี 

- กรรมาธิการเห็นว่าในพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ควรมีการ
ด าเนินการโครงการน าร่องในด้านการแจ้งเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เช่น ควรมีการจัดอบรมใหค้วามรู้ 
โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเสียหาย เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น  

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจเพ่ือการอนุรักษ์ช้าง
เลี้ยง มีจ านวนพ้ืนที่เท่าใดและกรณีจังหวัดสุรินทร์ได้มีการด าเนินการไปแค่ไหน เพียงใด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงาน
ส ารวจข้อเท็จจริงในจ านวนช้างป่าและช้างบ้านและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตโดยขอให้หน่วยงานได้ด าเนินการประเมินผลในแผนงานต่าง ๆ ของทุก
กรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ โครงการ หรือ ๑ แผนงาน เพ่ือให้สามารถ
ทราบถึงการบริหารงานในภาพรวมของทั้งกระทรวง 

 

            ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๘๘๐,๕๗๔,๖๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 



 
๓ 

- ตามแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๑ เครื่องมือ กลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณ จ านวน ๑๑๕,๙๘๖,๖๐๐ บาท หมวด
งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งบประมาณ 
๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่ามีการกระจายงบประมาณในทุกจังหวัดท าให้แต่ละจังหวัดได้รับ
งบประมาณน้อยเกินไป ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในรูปธรรมได้ ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดใน
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณ 
๑๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่ม
น้ างบประมาณ ๒๙๖,๙๐๐ บาท และขอทราบจ านวนพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งหมด พร้อมกับขอทราบความคืบหน้าการ
ด าเนินการในพื้นที่ชุ่มน้ า จังหวัดบึงกาฬ 

- นายวัชระ  เพชรทอง  กรรมาธิการ ได้แสดงความคิดเห็นปรับลดงบประมาณในแผนงานอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๑ เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพในงบด าเนินงาน รายการวัสดุส านักงาน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขอปรับลดงบประมาณลง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- ตามแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ ๒ เครื่องมือและกลไกการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรรมาธิการขอให้ชี้แจง
งบประมาณ หมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงผลในทางปฏิบัติในการด าเนินโครงการดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการตัง้ขอ้สังเกตวา่หน่วยงานควรมีภารกิจในการด าเนนิงานอย่างชัดเจน พร้อมกับควรมีการ
วิเคราะห์ความพร้อมทางด้านบุคลากรและระบบการบริหารภายในหน่วยงาน โดยอยากเห็นหน่วยงานเป็น
หน่วยงานหลักทางด้านนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

            องค์การสวนพฤกษศาสตร์       ๒๒๖,๗๒๙,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สรุปประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- หน่วยงานมีแผนการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างไร 
และการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมิให้มีการขาดทุนเป็นอย่างไร ส่วนกรณีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเกาะระ ที่
จังหวัดพังงา ปัจจุบันมีการจัดตั้งหรือไม่ และเป้าหมายของการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร มี
ความคืบหน้ามากนอ้ยแคไ่หนอย่างไร พร้อมกันนี้หน่วยงานได้ท าการประสานกับกรมอทุยานแห่งชาตใินการพัฒนา
เกาะระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร 

 
            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   ๒๒๖,๗๒๙,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 



 
๔ 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- หน่วยงานได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ                        
ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนหรือไม่ และได้ท าการส ารวจโรงงานที่ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่ มีกิจกรรมใดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งขอ
ทราบกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันดับ ๑ – ๑๐ ของประเทศ  

- ในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนเท่าไร ในแต่ละปีมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเท่าไร และตามแผนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ผลผลิตการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจก ขอทราบรายละเอียด
ของโครงการพร้อมทั้งการขยายกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก 

- ประเทศที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีส่วนในการสร้างภาวะเรือนกระจก มีส่วนในการ
ช่วยเหลือหรือสนับสนนุเงินให้แกป่ระเทศที่ก่อภาระเรอืนกระจกน้อยหรือไม่ และหลักเกณฑ์ในการค านวณปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างไร 
 

            องค์การจัดการน้ าเสีย       ๒๕๗,๓๒๘,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมทรัพยากรน้ าสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- องค์การจัดการน้ าเสียควรเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการน้ าเสียแบบครบวงจร เนื่องจากมี
ภารกิจหลักในการจัดการน้ าเสียและควรรว่มมือกบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ความสะดวกในการบูรณาการบริหารจัดระบบน้ าเสียอย่างเป็นระบบ ส่วนกรณีที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ องค์กร
ได้รับการสนับสนุนจากงบกลางเพื่อการฟื้นฟูความเสียหายหรือไม่ และได้มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียอย่างไร  

- เนื่องจากมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจในการจัดการน้ าเสียซึ่ง
มีการกระจายการบ าบัดน้ าเสียในหลายพ้ืนที่ ควรมีการจัดการบริหารน้ าเสียอย่างเป็นระบบให้เป็นองค์กรเดียวกัน 
เพื่อความประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และในอนาคตหน่วยงานมีแผนจัดการน้ าเสียอย่างไร ปัจจุบันมีปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร 

- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียในหลายพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่าไม่
สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน หน่วยงานมีบทบาทในการเข้าดูแลอย่างไร ส่วนกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีบ่อ
บ าบัดน้ าเสียท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นจ านวนเท่าไร ส่วนกรณีบ่อบ าบัดน้ าเสียคลองด่านเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอย่างไร รวมทั้งกรณีที่มีการจัดซื้อถังดักไขมันมีประสิทธิภาพในการดักไขมันมากน้อยเพียงใด ขณะนี้
หน่วยงานได้เข้าไปดูแลและท าการศึกษาถึงระบบการบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

- หน่วยงานควรบริหารจัดการน้ าเสียอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนกรณี
ที่มีแนวคิดในการเก็บภาษีบ าบัดน้ าเสียควรจะเริ่มต้นจัดเก็บที่โรงงานอุตสาหกรรมเสียก่อน 

 

             กรมทรัพยากรน้ า       ๑๐,๐๗๑,๒๘๔,๖๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมทรัพยากรน้ าสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 



 
๕ 

- กรมทรัพยากรน้ า กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทานควรร่วมกันในการบูรณา
การจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ โดยควรมีการแบ่งเขตแม่น้ า ล าคลอง ห้วย บึง ให้ชัดเจน เพื่อความเชื่อมโยงกันด้าน
ความสะดวกในการจัดการน้ า ทั้งเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้งบประมาณท่ีซ้ าซ้อนกันในการด าเนินการตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

- ขอทราบแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ าในแต่ละพ้ืนที่และการแก้ไขปัญหาจัดการน้ าแบบ
เบ็ดเสร็จของหนว่ยงานเป็นอย่างไร หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบกลางในการบ ารุงซ่อมแซมแหล่งน้ าท้ัง ๑๕๗๗ 
โครงการหรือไม่ และเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการพิเศษหรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการปกติ  ส่วนกรณีที่
เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายพ้ืนที่ และในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓๐ โครงการเพราะอะไรจึงได้รับการจัดสรรเพียง ๓๐ โครงการ ทั้งที่ในพ้ืนที่ภาคใต้ก็ประสบเหตุอุทกภัยทาง
ธรรมชาติเช่นกัน 

- ในพ้ืนที่ท่ีราบสูงมักจะประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกพืชเกษตร มีเกษตรกรท า
การปลูกป่าเลื่อนลอยเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการท าลายต้นไม้ที่เป็นต้นธารของสายน้ า หน่วยงานได้ท าการส ารวจ
แหล่งน้ าในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้าได้ท าการส ารวจมีแหล่งน้ าทั้งหมดจ านวนกี่แห่ง มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรหรือไม่ และหน่วยงานมีแผนที่จะท าแหล่งน้ าให้เกิดความส าเร็จอย่างไร 

- ตามแผนงานจัดการทรัพยากรน้ า ผลผลิตที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพกลไกลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า หมวดงบรายจ่ายอื่น รายการที่ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสภาพระบบประปา เพ่ือเตรียมการส่ง
มอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่
มีการตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ หน่วยงานมีการใช้วิธีการจัดการอย่างไร และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จะท า
การส ารวจสภาพระบบประปาเป็นจ านวนกี่แห่งหน่วยงานมีแผนในการด าเนินการอย่างไร 

- หน่วยงานมีแผนในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างไร ซึ่งมีบางหลายพ้ืนที่ที่
ยังคงขาดแคลนน้ า โดยอยากให้หน่วยงานท าการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่าง
ยั่งยืน 

- ตามแผนงานจัดการทรัพยากรน้ า ผลผลิต การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า
ต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการทั้งหมด ๗๓ โครงการ และเป็นงบประมาณผูกพัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงาน
ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วจ านวนเท่าไร ยังคงเหลืองบประมาณอีกจ านวนเท่าไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ มีแผนด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าอย่างไร  

- หน่วยงานควรมีการกระจายงบประมาณในแต่ละพื้นที่อย่างเสมอภาค พร้อมทั้งน าข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณ ๕ ปีย้อนหลังมาประกอบการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี และควรค านึงพ้ืนที่ที่มีการเสียภาษีเป็น
หลักในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย 

- ตามแผนงานจัดการทรัพยากรน้ า ผลผลิต การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ า 
งบประมาณ ๑๐๖,๘๐๖,๘๐๐ บาท หน่วยงานมีแผนการเตือนภัยด้านน้ าอย่างไร ปัจจุบันมีการติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัยหรือยัง ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนใด 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ านวนเท่าไร ภารกิจหลักประจ าของหน่วยงานเป็น
ภารกิจทางด้านใด ถ้าหากมีการลดจ านวนบุคลากรลงจะส่งผลกระทบต่อการท างานมากน้อยเพียงใด  

 
 

            กรมทรัพยากรน้ าบาดาล       ๑,๘๙๓,๘๗๙,๓๐๐ บาท 



 
๖ 

            ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลสรุปประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- ตามแผนงานบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร 
งบประมาณ ๔๘๓,๘๔๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ใดในการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
เกษตรกรมีแหล่งน้ าบาดาลอย่างทั่วถึงหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการจึงเท่ากัน 

- ในการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลที่ต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ ๑๕ ล้านบาทต่อจ านวน 
๕๐๐ ไร่ ขอให้หน่วยงานท าการลดปริมาณสร้างแหล่งน้ าบาดาลต่อพ้ืนที่ลง เพ่ือเป็นการขยายแหล่งน้ าและระบบ
การส่งน้ าให้มีในหลายพ้ืนที่และมีความทั่วถึงแก่เกษตรกรให้มากขึ้น  และสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตรได้
อย่างสะดวก 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานได้รับงบประมาณตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินหรือไม่ 
ถ้าหากได้รับการจัดสรรและการด าเนินการตามภารกจิของหนว่ยงานจะมีความซ้ าซ้อนกับงบประมาณตามพระราช
ก าหนดการกู้ยืมเงินหรือไม่ พร้อมทั้งขอรายละเอียดการด าเนินการว่ามีการจัดท าในพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดใด 

- ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการๆละ 
๑๕,๖๐๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อมีการสร้างแหล่งน้ าบาดาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใดในการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จะอยู่ในรูปของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใด ตลอดทั้งค่าน้ าค่าไฟ ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเป็นอย่างไร 

- การด าเนินการตามโครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งมีอัตราส่วนในการ
ท าโครงการต่อพ้ืนที่การเกษตรในอัตราส่วนต่อไร่เป็นจ านวนเท่าไร มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาท าโครงการ
อย่างไร และมีการกระจายไปยังพ้ืนที่การเกษตรอย่างทั่วถึงหรือไม่ ผู้ที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อยจะได้รับประโยชน์
จากการจัดท าโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด พร้อมกันนี้ควรมีการมอบอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการ
บ ารุงรักษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการดูแล นอกจากนี้ควรค านึงถึงน้ าเพ่ือการบริโภคประกอบด้วย 

- หน่วยงานควรท าการส ารวจแหล่งน้ าบาดาลในภาคใต้ว่ามีพ้ืนที่ใดที่ยังมีความขาดแคลนน้ าบาดาล
อยู่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าแก่เกษตรกร และตามแผนบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ผลผลิตทรัพยากรน้ าบาดาลในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดงบรายจ่ายอื่น 
รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ าบาดาลเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ าบาดาล งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีการวางระบบเครือข่ายอย่างไร และในปัจจุบันหน่วยงานมีการสร้างเครือข่าย
หรือไม่ มีจ านวนเครือข่ายมากน้อยเพียงใด 

- กรณีการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของกองทุน
พัฒนาน้ าบาดาลหรือไม่ ปัจจุบันหน่วยงานมีบ่อน้ าบาดาลที่อยู่ในความดูแลจ านวนกี่แห่ง และมีแผนในการใช้โซล่า
เซลล์เพื่อท าการดึงน้ ามาใช้การเกษตรในพื้นที่หรือไม่ 

 

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 



 
๗ 

นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๐.๐๑  

    นายกนก  วงษ์ตระหง่าน  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณในแผนงานอนรุักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
งบประมาณ ๑๑๕,๙๘๖,๖๐๐ บาท และแผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม งบประมาร ๗๖๔,๕๘๘,๐๐๐ บาท โดยขอปรับลด
งบประมาณทั้งสองแผนงานลงร้อยละ ๕๐ 

 

              องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ลงร้อยละ 
๐.๐๑  
 

              องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 



 
๘ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              องค์การจัดการน้ าเสีย 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การจัดการน้ าเสีย       
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การจัดการน้ าเสียลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กรมทรัพยากรน้ า 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ า       
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

              กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นายไชยกร  สุทโธ ผู้สรุปผลการประชมุ 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณ ี สมประสงค์  ผูบ้ันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
๙ 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


